

Số: /GD&ĐT
V/v tuyên truyền các biện pháp
phòng ngừa tội phạm trộm cắp
tài sản tại trường học

Lạc Thủy, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Văn bản số 421/CV-CAH ngày 08/6/2023 của Công an huyện Lạc Thủy về việc tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trường học.

Trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung và trên địa bàn huyện Lạc Thủy nói riêng tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn ra ngày càng phức tạp. Đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản trong đó đáng chú ý là tình hình hoạt động trộm cắp tài sản diễn ra ở các trường học.

*** Phương thức, thủ đoạn của tội phạm.**

- Các đối tượng có thể lợi dụng thời điểm học sinh đang nghỉ hè, vắng người; công tác bảo vệ tài sản có thể lơ là, mất cảnh giác để trộm cắp các tài sản có giá trị.

- Đối tượng gây án có thể là đơn lẻ hoặc là nhóm đối tượng, lợi dụng thời điểm đêm tối khi nhân viên bảo vệ ngủ say, thiếu cảnh giác hoặc khi mưa to dễ dễ đột nhập vào trường học. Các đối tượng thường tìm đến những nơi có tài sản có giá trị như: Văn phòng, phòng máy tính, phòng thủ quỹ, phòng lãnh đạo.v.v. sử dụng công cụ gây án như: kim cộng lực, cưa, xà beng.v.v. để phá khóa cửa, cắt kết sắt, ô khóa tủ trộm cắp tài sản và tẩu thoát.

*** Các biện pháp phòng ngừa.**

Trước tình hình hoạt động và phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản như nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung về các biện pháp phòng ngừa, cụ thể như sau:

+ Bố trí bảo vệ đảm bảo thời gian 24/24 giờ, thường xuyên cảnh giác trước mọi thủ đoạn hoạt động của tội phạm, không chủ quan, lơ là, không tạo sơ hở cho tội phạm lợi dụng gây án.

+ Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản, các biện pháp nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của đơn vị, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về cách bảo vệ cho lực lượng bảo vệ, lực lượng làm kế toán, thủ quỹ khi nhận tiền về phải có phương án xử lý nhanh số tiền nếu có nhiều tiền chưa xử lý hết thì nên gửi ở kho bạc, ngân

hàng tránh để nhiều tiền trong két tại trường học. Phòng thủ quỹ, kế toán nên hạn chế treo biển tên ở cửa phòng làm việc;

+ Lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động, hệ thống phát sáng khi có âm thanh v.v. ở những vị trí quan trọng, nơi có các tài sản có giá trị; xây dựng tường rào kiên cố, tránh sơ hở tạo điều kiện, cơ hội cho tội phạm đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản; thường xuyên có cán bộ nhân viên bảo vệ canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản.

+ Không nên để tiền và các tài sản có giá trị lớn ở trường học, phòng làm việc, nếu để cần phải có bảo vệ thường xuyên canh gác; những ngày nghỉ hè phải chú trọng tăng cường hơn bảo vệ 24/24h.

Nếu phát hiện vụ việc trộm cắp, hiện tượng bất thường phải kịp thời thông báo ngay cho Cơ quan Công an (Công an xã, Công an huyện - SĐT Công an huyện: 02183.874.215); báo cáo về Phòng GD&ĐT (SĐT: 0942557823) để giải quyết kịp thời.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy yêu cầu các trường học trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, các PTP;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Đức Toàn